

## Chính Sách Về Cookie

### TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU...

Trong Chính Sách Cookie này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về việc chúng tôi sử dụng cookie và các thiết bị tương tự được cài đặt trên thiết bị của khách hàng và người dùng như thế nào. Việc sử dụng cookie đôi khi có thể liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo Chính sách về Quyền riêng tư, được đăng tải trên trang web của chúng tôi nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng như thế nào, cách thực hiện các quyền của mình hay các thuật ngữ chúng tôi sử dụng trên các nền tảng (Trang web, ứng dụng điện thoại hoặc tại cửa hàng).

### THÔNG TIN VỀ COOKIE

#### 1. Cookie là gì?

Cookie là một tập tin nhỏ mà một trang web, ứng dụng hoặc một nền tảng khác lưu giữ trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị tương tự khác của bạn, về thông tin duyệt và sử dụng trang web, giống như một mã định danh giúp chúng tôi nhận diện thiết bị của bạn. Cookie cần thiết trong những việc ví dụ như hỗ trợ duyệt web và hiểu cách người dùng sử dụng tương tác với các nền tảng để giúp các nền tảng này có thể cải thiện. Cookie cũng giúp chúng tôi hiển thị quảng cáo tùy theo tùy chọn của người dùng, cũng như cho các mục đích khác được nêu chi tiết bên dưới. Cookie không làm hư hỏng máy tính hay thiết bị của bạn.

Khi nói tới "Cookie", chúng tôi cũng nói tới các công nghệ tương tự khác được sử dụng để cài đặt và/hoặc thu thập thông tin trên hoặc từ thiết bị của bạn như flash cookie (đối tượng chia sẻ cục bộ), web beacon, bug, pixel, HTML5 (lưu dữ liệu cục bộ), và công nghệ SDK dành cho ứng dụng. Thuật ngữ Cookie cũng áp dụng cho việc sử dụng dấu vân tay, hay nói cách khác, các kỹ thuật kết hợp thông tin giúp chúng tôi xác định thiết bị của bạn. Những công nghệ này đôi khi hoạt động cùng với cookie để thu thập và lưu trữ thông tin, nhằm để cung cấp cho bạn các tính năng hoặc dịch vụ nhất định trên nền tảng của chúng tôi hoặc để hiển thị quảng cáo của bên thứ ba dựa theo lịch sử duyệt web của bạn.

Trên đây là giải thích tổng quan chung về cookie và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Danh sách các cookie cụ thể chúng tôi sử dụng được nêu rõ trong thanh cài đặt cookie trên nền tảng của chúng tôi.

#### 2. Có những loại cookie nào?

Mục này đưa ra cái nhìn tổng quan về các loại cookie được sử dụng trong môi trường trực tuyến.

Cookie có thể được phân loại như sau, tùy thuộc vào người sở hữu:

- a. Cookie bên thứ nhất: Được gửi đến máy tính hoặc thiết bị của người dùng từ máy tính hoặc tên miền do bên soạn thảo quản lý, và là nơi cung cấp cho người dùng nền tảng hay dịch vụ mà họ yêu cầu.
- b. Cookie bên thứ ba: Được gửi đến máy tính hoặc thiết bị của người dùng từ máy tính hoặc tên miền không do bên soạn thảo quản lý, mà được quản lý bởi một thực thể khác xử lý dữ liệu thu được từ cookie.

Cookie có thể được phân loại như sau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng:

- a. Cookie đặc biệt cần thiết (kỹ thuật): Cookie cho phép người dùng duyệt web, nền tảng hoặc ứng dụng và sử dụng các tùy chọn hoặc dịch vụ khác nhau trên nó. Ví dụ: kiểm soát lưu lượng truy cập, xác định dữ liệu hoặc phiên, truy cập các phần hoặc nội dung hạn chế, ghi nhớ các yếu tố

của một đơn hàng, hoàn thành quá trình xử lý đơn mua hàng, quản lý thanh toán, kiểm soát gian lận liên quan đến bảo mật dịch vụ, sử dụng các yếu tố bảo mật trong quá trình duyệt, hoàn thành đăng ký hoặc tham gia một sự kiện, lưu trữ nội dung để phát video và âm thanh, bật nội dung động (ví dụ: tải hoạt ảnh hoặc văn bản) và chia sẻ nội dung trên mạng xã hội. Do chúng là các cookie đặc biệt cần thiết nên các cookie kỹ thuật được tải xuống theo mặc định khi chúng cần thiết để hiển thị nền tảng hoặc cung cấp cho người dùng dịch vụ mà họ yêu cầu.

- b. Cookie chức năng hoặc tùy chỉnh: Những cookie này cần thiết trong việc ghi nhớ thông tin để người dùng có thể truy cập dịch vụ hoặc nền tảng có những đặc tính cụ thể giúp cho trải nghiệm của mỗi người dùng là khác nhau. Ví dụ: ngôn ngữ, số lượng kết quả hiển thị khi người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm, giao diện hoặc nội dung của dịch vụ dựa trên loại trình duyệt được sử dụng hoặc khu vực nơi dịch vụ được truy cập, v.v. Nếu bạn không chấp nhận loại cookie này, nó có thể làm hiệu suất hoạt động của trang web chậm lại hoặc hệ thống gợi ý không được tối ưu hóa.
- c. Cookie phân tích: Các cookie này có thể đưa ra số lượng người truy cập, các phần được truy cập trên nền tảng và cách người dùng tương tác với nền tảng đó để đo lường và phân tích thống kê về việc sử dụng nhằm cải thiện dựa trên phân tích dữ liệu về cách người dùng sử dụng nền tảng và dịch vụ này.
- d. Cookie quảng cáo nhắm đối tượng: Là những cookie này lưu trữ thông tin về hành vi của người dùng thu được từ việc quan sát liên tục thói quen duyệt web, cho phép chúng tôi xây dựng hồ sơ cụ thể để hiển thị quảng cáo phù hợp với những thói quen này. Những cookie này cho phép quản lý một cách hiệu quả nhất không gian quảng cáo mà bên soạn thảo, bất kể là trực tiếp hay hợp tác với bên thứ ba.

### **3. Các nền tảng của chúng tôi sử dụng những loại cookie nào?**

Các cookie này là một phần rất cần thiết trong việc các nền tảng của chúng tôi hoạt động như thế nào. Mục tiêu chính của các cookie này là làm trải nghiệm duyệt web của bạn dễ dàng và hiệu quả nhất có thể. Ví dụ: cookie được sử dụng để ghi nhớ tùy chọn của bạn (ngôn ngữ, quốc gia, v.v.) khi duyệt và trong các lần truy cập sau này. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để liên tục cải thiện các dịch vụ và nền tảng của chúng tôi và hiển thị quảng cáo phù hợp với thói quen duyệt web của bạn.

Thông tin do cookie thu thập cũng cho phép chúng tôi cải thiện nền tảng của mình bằng cách đưa ra các ước tính về dữ liệu thống kê và xu hướng sử dụng (số lượt truy cập, các trang truy cập nhiều nhất, thời gian truy cập, v.v.) và giúp chúng tôi hiểu cách người dùng tương tác với nền tảng này để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và điều chỉnh nền tảng phù hợp với sở thích cá nhân của họ, tăng tốc độ tìm kiếm, v.v.

Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng cookie để lấy thông tin từ nền tảng của chúng tôi, hoặc của bên thứ ba hoặc bất kỳ phương tiện nào khác cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo, dựa trên phân tích thói quen duyệt web của bạn (các sản phẩm đã truy cập, các phần đã truy cập, v.v.).

Trong mọi trường hợp, cookie chúng tôi sử dụng không bao giờ lưu trữ thông tin nhạy cảm như mật khẩu, chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, v.v.

### **4. Tôi có thể kiểm soát cookie trên nền tảng này bằng cách nào?**

Bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin về các cookie chúng tôi sử dụng, cùng với thông tin về mục đích sử dụng, thời gian sử dụng và cách quản lý (bên thứ nhất hoặc bên thứ ba) của từng cookie trên phần cài đặt cookie, luôn có trên nền tảng của chúng tôi, để bạn có thể bật hoặc tắt việc sử dụng cookie không cần thiết cho hoạt động của nền tảng này.

Khi bạn vô hiệu hóa cookie, bất cứ khi nào có thể, các cookie bị ảnh hưởng sẽ bị xóa khỏi trình duyệt của bạn và trong mọi trường hợp, khi bạn từ chối cookie nhưng không thể xóa nó, chúng tôi luôn tiến hành chặn nó. Do đó, chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng cookie mà bạn từ chối và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xóa chúng (xin lưu ý rằng một số cơ chế xóa nhất định nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, vì chúng phụ thuộc vào bên thứ ba chịu trách nhiệm về cookie).

Ngoài ra, nếu bạn đang duyệt Internet, bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng Cookie trên trình duyệt của mình, cũng liên quan đến cookie của bên thứ ba mà bạn đã chấp nhận và sau đó muốn từ chối. Dưới đây là hướng dẫn tắt cookie trên các trình duyệt phổ biến nhất:

- [Google Chrome](#)
- [Internet Explorer](#)
- [Mozilla Firefox](#)
- [Safari](#)

Bạn có thể ngăn chặn việc sử dụng cookie bất kỳ lúc nào.

Xin lưu ý rằng việc quản lý phần cài đặt cookie và tùy chọn từ chối sử dụng cookie là cụ thể cho từng trình duyệt mà bạn sử dụng. Do đó, nếu bạn điều chỉnh cấu hình cookie một chiều trên một thiết bị và muốn áp dụng tùy chọn này trên thiết bị khác, bạn phải bật tùy chọn tương tự trên thiết bị đó.

Ngoài ra, liên quan đến cookie bên thứ ba được sử dụng để chuyển tải quảng cáo dựa trên sở thích của bạn, xin lưu ý rằng một số bên thứ ba nhất định có thể là thành viên của một số chương trình tự điều chỉnh dành cho quảng cáo trực tuyến dựa trên hành vi, cung cấp cho người dùng tùy chọn để hạn chế sử dụng:

- Sáng kiến Quảng cáo Mạng (NAI) - <http://www.networkadvertising.org/choices/>
- Google Analytics - <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout>
- Meta - <https://www.youronlinechoices.com/>

## **5. Ai sử dụng thông tin được lưu trữ trên cookie?**

Thông tin được lưu trữ trên cookie nền tảng của chúng tôi chỉ được sử dụng bởi chúng tôi, ngoại trừ những cookie được xác định theo phần 2 là "Cookie bên thứ ba", là những cookie được sử dụng và quản lý bởi các tổ chức bên ngoài để cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ nhằm cải thiện dịch vụ của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm của người dùng khi duyệt nền tảng của chúng tôi. Bạn có thể tìm thêm thông tin luôn sẵn có trong phần cài đặt cookie tại nền tảng của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với các đối tác bên thứ ba và về chuyển giao dữ liệu quốc tế, vui lòng đọc Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi có thể tìm thấy trên nền tảng của chúng tôi và các chính sách bảo mật/cài đặt quyền riêng tư của các đối tác bên thứ ba trên nền tảng của họ.

Sau đây là các bên thứ ba có liên quan nhất mà chúng tôi cho phép đặt cookie trên nền tảng của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về cách các bên thứ ba này xử lý thông tin của bạn:

- [Trang web an toàn doanh nghiệp của Google](#)
- [Microsoft](#)
- [Meta](#)
- [Pinterest](#)